

Line ทาง

*** กระแส "ออเจ้า" จากละครสุดฮอต "บุพเพสันนิวาส" พี่เวอร์หนักนอกจากผู้คนจะฮิตนำคำพูดในละครมาล้อเลียนกันด้วยความน่ารักน่าชังแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ ก็อินเทรนด์ คว่าโอกาสมาทำการตลาดอย่างบริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. จัดโครงการพิเศษ ฮอลิเดย์ทริป (Holiday Trip) @ บขส. "ตามรอยละครบุพเพสันนิวาส" ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และอำนวยความสะดวกประชาชนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา *** ด้วยระบบขนส่งสาธารณะท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ และมีชื่อเสียง อาทิ วัดพุทไธศวรรย์, วัดไชยวัฒนาราม, ตลาดน้ำอโยธยา, ตลาดน้ำกรุงเก่า, วัดท่ากระบังและวัดใหญ่ชัยมงคล โดยนำรถปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 2 คัน คันละ 42 ที่นั่ง ค่าตั๋วโดยสารไป-กลับ 339 บาท แต่ไม่รวมค่าอาหาร ดีเดย์ 24 มี.ค. นี้ ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 เวลา 07.00 น. ไปถึงที่วัดพุทไธศวรรย์ เวลา 08.30 น. *** ส่วนจากกลับจะออกจากตลาดน้ำอโยธยา 16.00 น. มาถึงสถานีขนส่งหมอชิต 2 เวลาไม่เกิน 18.00 น. ผู้โดยสารสามารถแต่งชุดไทยถ่ายรูปสวย ๆ ได้ ยอดจองตั๋วโดยสารกันแรกเต็มแล้วจ้า....เหลือเฉพาะคันที่ 2 สนใจจองด่วนโทร. 0-2537-8737, กอล์ฟ 08-3775-2229 และฝน 06-4857-4482ทำธุรกิจคุณก็ต้องตามกระแสให้ทันปรบมือรัว ๆ *** ด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า



ธานีินทร์

บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จะรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างเตรียมก่อสร้างเสาเข็มทดสอบ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ฟังตรงข้ามอาคารจอดแล้วจรของรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีสายสีน้ำเงิน ถนนรัชดาภิเษก *** ดังนั้นจะปิดช่องทางซ้ายสุดฝั่งขาเข้า 1 ช่อง ขาว 200 เมตร ตั้งแต่ 23 มี.ค.-20 พ.ค. 61 เวลา 22.00-04.00 น. ทำให้การจราจรชะลอตัวแต่ผู้ใช้บริการอาคารจอดแล้วจร ยังใช้ทางยกระดับเข้า-ออก อาคารฯ ได้ตามปกติ และจะปิดช่องทางซ้ายสุดฝั่งขาเข้าเฉพาะวันที่มีการขนย้ายเครื่องจักรหนักและขนส่งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ขั้บรถ

ระมัดระวังด้วย *** ขณะที่บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับมณฑลเมเจอร์และ เอสพลานาด ซีเนิเพิ้ล็กซ์ มอบิลิตี้ พิเศษสำหรับสมาชิก MRTClub ชมฟรีก่อน

โรกับภาพยนตร์ "MidnightSun" ลงทะเบียนวันนี้-4 เม.ย. 61 ลุ้นเป็น 120 ท่าน ผู้โชคดี (1 สิทธิ/2 ที่นั่ง) ชมภาพยนตร์รอบพิเศษวันพุธที่ 11 เม.ย. 61 เวลา 20.00 น. ที่โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีเนิเพิ้ล็กซ์ รัชดาภิเษก เดินทางด้วยรถไฟฟ้า เอ็มอาร์ที สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางเข้า-ออก 3 ประกาศผลวันที่ 5 เม.ย. จ้า. *** ปิดท้ายกับการร้องเรียนของข้าราชการทางหลวง (ทล.) ฝากบักไฮเวย์ ท่าน ธานีินทร์ สมบูรณ์ อธิบดี ทล. ช่วยปรับปรุงอาคารสโมสรด้วยนะคะ ปิดใช้งานมานานปีกว่าแล้ว โดยเฉพาะห้องฟิตเนสและห้องเขาน่า แบบว่าทำงานเครียด... อยากออกกำลังกายบ้างไรบ้าง เพื่อสุขภาพที่ดีนะค้า ***

นายสปิด

transport@dailynews.co.th

จับตะรตบรทุกน้าหนักเกิน

นายชานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.มีนโยบายปรับปรุงเรือข่ายด่านซึ่งน้ำหนักถาวรและด่านซึ่งน้ำหนักเคลื่อนที่ทั่วประเทศเพื่อเข้มงวดจับกุมรถบรทุกน้าหนักเกินรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ผ่อนผันให้ผู้ประกอบการบรทุกน้าหนักเกินอันจะส่งผลให้ประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษาทางยึดอายุการใช้งานของถนนและลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดกับโครงสร้างสะพานและทางลอด จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่บรทุกน้าหนักเกินตามกำหนดพิกัดของรถพ่วงหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ด้านนายสิทธิชัย วนานูเวชพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง ทล. กล่าวว่า รัฐบาล คสช.เน้นกรมฯให้เข้มงวดการแก้ปัญหา

รถบรทุกน้าหนักเกิน จากสถิติการจับกุมรถบรทุกน้าหนักเกินบนทางหลวงทั่วประเทศในปีงบประมาณ 60 พบ 4,454 คัน ขยายตัว 259% เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1,240 คันแบ่งตามประเภทวัสดุบรทุกได้ดังนี้ วัสดุหิน ดิน ทราย 36% สินค้าการเกษตร 23% วัสดุก่อสร้าง 12% อื่น ๆ 8% และรถขนเครื่องจักร 7% นับว่าเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากมาตรการเข้มงวดกวดขันเมื่อดูจากตัวเลขจับกุมในปี 57 และ 58 อยู่ที่ 1,267 คัน และ 1,554 คันตามลำดับอย่างไรก็ตามในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา (1 ต.ค. 60-28 ก.พ. 61) สามารถจับกุมได้ 2,098 คัน ได้สั่งการเจ้าหน้าที่และตำรวจทางหลวงระดมกำลังตั้งด่านสุ่มตรวจและด่าซึ่งลอยดักจับผู้กระทำผิดที่ใช้ถนนสายรองหลบเลี่ยงถนนสายหลักโดยเฉพาะรถบรทุกที่บ้ออ้อมมักลักลอบบรทุกน้าหนักเกิน.

'รมว.อาคม'ลงพื้นที่แก้ปัญหาปรับปรุงถนนลำช้า เร่งรัดผู้รับเหมาให้เสร็จใน1เดือน

ที่บริเวณถนนสายบ้านคำป่าหลาย-อำเภอห้วยใหญ่ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคำป่าหลาย-อำเภอห้วยใหญ่ โดยมีนายวิชัย พลอยกลม ผอ.แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายอาคม รมว.คมนาคม กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ 2 จุด จุดแรกสี่แยกโรงน้ำศาลบริษัทสหเรือง เคยมีอุบัติเหตุบ่อย ซึ่งกรมทางหลวงก็ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว และได้สั่งการให้

ขยายช่องจราจรตรงแยกนั้นเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องจราจร เพื่อให้รถที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีความสะดวกมากขึ้น รวมทั้งรถที่จะเลี้ยวเข้าโรงงานน้ำตาล จุดที่ 2 ที่คำป่าหลายซึ่งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างมีความล่าช้า มีปัญหาเรื่องฝุ่นละออง ได้มอบให้ทางกรมทางหลวง ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง บริษัทรับเหมาในการก่อสร้างเส้นนี้ ซึ่งทางผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสัญญาเมื่อปีที่แล้ว ประกอบกับต้นปีติดช่วงวันหยุดปีใหม่นั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง

“อย่างไรก็ตามสัญญาที่สิ้นสุดไปแล้วก็ต้องมีค่าปรับถึงขณะนี้กำลังเร่งให้ทางผู้รับเหมา

ดูแลในเรื่องฝุ่นละอองต่าง ๆ เร่งรัดงานให้แล้วเสร็จอีกประมาณ 1 เดือน หรือเกือบ 2 เดือน ถนนเส้นนี้ประมาณ 4 กม. ก็คงแล้วเสร็จและให้ทางหลวงชนบทเร่งรัดผู้รับเหมามาหารือ ซึ่งผู้รับเหมารับปาก



ว่าประมาณ 28 มีนาคม 61 จะแล้วเสร็จแต่อาจจะไม่ทันให้เสนอแผนการก่อสร้างให้ทางหลวงชนบทพิจารณาไม่น่าจะเกินเดือนมีนาคม” นายอาคม กล่าว

จากนั้นได้มีนายภคด บุญส่ง ขึ้นหนังสือเกี่ยวกับถนนจักรยานที่สร้างเสร็จแล้วใช้งานไม่ได้ขอให้ช่วยตรวจสอบการก่อสร้างถนนจักรยานมุกดาหาร บนถนนสาย 2034 มุกดาหาร-ดอนตาล จากห่อแก้ว ถึง กม. 7+500 หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ไม่นานผลปรากฏว่าถนนพังเสียหายเกือบตลอดเส้นทาง เคยทำหนังสือร้องเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน 2561 ก็ยังไม่เห็นมีคำตอบใด ๆ ที่ชัดเจนจากหน่วยงานว่าใครเป็นผู้ต้องรับผิดชอบโครงการดังกล่าว.